



เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ กำหนดการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน  
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตามที่จังหวัดราชบุรี โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่  
หมู่บ้าน ตำบล ในจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ภาคความรู้ความสามารถ  
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ จังหวัดราชบุรี โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ประมวลผลคะแนน  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐  
ให้กรมการพัฒนารัฐบาลดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็น อสพ. ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ  
ที่กรมการพัฒนารัฐบาลกำหนด และอาศัยอำนาจตามความในประกาศกรมการพัฒนารัฐบาล ลงวันที่  
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และอาศัยอำนาจตามความในประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน  
เวลา สถานที่ กำหนดการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
(สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓) ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อ และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย (เอกสาร ๑)

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน  
๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี อาคารหลังใหม่ ชั้น ๓ ศาลากลาง  
จังหวัดราชบุรี โดยให้รายงานตัวก่อนเวลาเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และเมื่อรายงานตัวแล้วให้รออยู่ภายในสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชี้แจง  
รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และทยอยเรียกตัว  
เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เรียงตามเลขประจำตัวสอบ

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับ  
การประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เหมาะสมตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ สิ่งทีนำมาแสดงในวันประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องเป็นบัตร  
ประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก  
ระบุไว้ชัดเจน และเป็นฉบับจริงเท่านั้น


/๓.๓ ผู้มีสิทธิ...

๓.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้ใดที่ไม่มา  
รายงานตัวเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น จะไม่อนุญาตให้  
เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๓.๔ ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการที่ดำเนินการประเมินภาคความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
เพื่อขึ้นบัญชีอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  
โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านคะแนนจากมากไปหาน้อย และให้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี  
นับถัดจากวันประกาศผล ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี <http://ratchaburi.cdd.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายชยาวุธ จันทร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี